

UBND TỈNH BÌNH THUẬN  
**SỞ TÀI CHÍNH**

Số: 3008/STC-QLNS

V/v báo cáo các chế độ chính sách  
đặc thù của địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Thuận, ngày 07 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể khối tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2534/UBND-TH ngày 13/7/2023 về việc triển khai thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; theo giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành rà soát tổng kinh phí thực tế chi từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện các chính sách hàng năm.

Về vấn đề này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các chế độ đặc thù của địa phương ngoài quy định của trung ương (bao gồm chế độ đặc thù riêng của tỉnh, hỗ trợ bổ sung thêm từ ngân sách tỉnh) đến thời điểm hiện nay (*theo biểu chi tiết đính kèm*), trong đó các sở, ngành được cấp có thẩm quyền giao theo dõi, thực hiện chính sách cần lưu ý: (1) rà soát số kinh phí ngân sách cấp hàng năm, (2) đánh giá sát thực tình hình triển khai thực hiện chính sách có những thuận lợi, khó khăn, (3) đề xuất kiến nghị việc thực hiện chính sách trong thời gian tới.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tài chính **chậm nhất ngày 15/9/2023** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau thời gian nói trên nếu không nhận được văn bản của các cơ quan, đơn vị thì được hiểu là thống nhất theo các nội dung tại Biểu tổng hợp các chính sách đặc thù đang thực hiện trên địa bàn tỉnh do Sở Tài chính soạn thảo, không có khó khăn, vướng mắc cần đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HCSN, QLNS-DN, Dung.

**Nguyễn Hữu Ba**

